

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คุ่มเข้มมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้



เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และ บุคลากร ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะ เพื่อคุ่มเข้มมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด การตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนข้อมูลเข้า-ออกสถานที่ สวมหน้ากากอนามัย พร้อมกับให้คำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการเฝ้าระวังและการดูแลความสะอาดสถานที่



นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day



เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ปี ต่อเนื่อง สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563 ของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการสื่อสาร โดยก่อนเริ่มกิจกรรม งานบริการ การศึกษาและกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร แจกจ่ายประชาสัมพันธ์ แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 รอบใหม่ ตลอดจนแนวทางการ ดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (green office) ของคณะกรรมการจัดระเบียบเรียบร้อย รวมไปถึงสอบถาม ปัญหาการเรียนการสอน การลงทะเบียนของนักศึกษา ก่อนที่จะร่วมกันพัฒนาคณะ ในกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563 ต่อไป



คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ Thai PBS จัดโครงการ ผลิตสื่อเสียง ปลอ่ยของ ลองเล่า



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ Thai PBS โดยฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อใหม่ จัดโครงการ"ผลิตสื่อเสียง ปลอ่ยของ ลองเล่า" กับ Thai PBS Podcast ณ อาคาร 75 ปี คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิตผลงานสื่อเสียงมาเผยแพร่ใน Thai PBS Podcast ซึ่งเป็นโอกาสดีในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่สนใจงานสื่อเสียงให้เป็นผู้ผลิตอิสระและทำงานร่วมกับไทยพีบีเอส หรือสื่ออื่น ๆ ได้ในอนาคต





คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2564



เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์
ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและ
การสื่อสาร, คณะผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

